

...แค่เปลี่ยนความคิด...ชีวิตคุณย่อมเปลี่ยน!! ไปในทางที่ดีขึ้น..เชิญพิสูจน์

นำเสนอเมื่อ : 30 เม.ย. 2552



...วันเวลาผ่านไป วัยเริ่มเสื่อมไม่ว่าจะเป็นอวัยวะ หรือระบบในร่างกาย ผันแปรไปในแต่ละวัน สรีระที่เคยเต็งตึง นับวันหย่อนยวบยอลอยยานบานเปละ...เดียวโรคโนน โรคนี้ มาแทรกแซงสุขภาพ แด่อย่าเพิ่งตกใจ...กับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง...เพียงแต่สละเวลาอันหนึ่งแล้วคุณอาจจะเปลี่ยนความคิด แบบเดิมๆ มาพิสูจน์เทคโนโลยีใหม่...แล้วคุณจะได้ชีวิตใหม่อีกครั้ง...ไม่ให้คุณเชื่อจนกว่าคุณจะได้พิสูจน์ได้เอง...ว่าจริง...!!



รูปร่างดีใคร ๆ ก็แอบมองในความสวย

วันนี้คุณสวยได้ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงรูปร่างกับผลิตภัณฑ์นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น

ชุดชั้นในและถุงเท้า ซัมมิทควิน เป็นชุดชั้นในที่ทำมาจากเส้นใย Elastic therapy

เส้นใยบำบัดเพื่อสุขภาพและสรีระที่ตรงตาม ช่วยปรับและกระชับเรือนร่าง เคลื่อนย้ายไขมัน

โดยไม่ต้องทำศัลยกรรม ทำให้หลังตรง ออกตั้ง เอวเว้า ก้นยุก ช่วยพยุงกระดูกสันหลังให้ตรง ทำให้เลือดลมเดินสะดวกทำให้ไม่ปวดหลัง ไม่วางอ้วนหรือผอมก็ใช้ได้ ช่วยให้รูปร่างเปลี่ยนแปลง มีบุคลิกที่ดีขึ้นสามารถแก้ปัญหาเฉพาะจุดของสรีระได้ **โดยไม่ต้องกินยาหรืออดอาหาร**

เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาออกกำลังกาย และอีกเรื่องทีกล่าวถึงก็คือ

เมื่อมีอายุขัยมากขึ้นการรักษารูปร่างก็จะยากขึ้นตามไปด้วยสำหรับท่านใดที่มีปัญหาสรีระไม่สมบูรณ์หรือต้องการมีสุขภาพที่ดี ต้องชุดปรับสรีระที่ทำมาจากเส้นใยที่มีคุณภาพ เป็นเส้นใยไลครา100%

มีกระบวนการผลิตที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะการออกแบบที่มีความเข้าใจและชำนาญเกี่ยวกับสรีระวิทยา

โครงสร้างร่างกายของมนุษย์ที่สำคัญ**ออกแบบโดยหมอจีนฝังเข็ม** ชุดชั้นในที่ดีผู้สวมใส่จะไม่รู้สึกอึดอัด สวมใส่สบาย ไม่อับชื้นไม่เก้บกกกลิน ระบายอากาศได้ดี ซักแห้งเร็ว และรู้สึกผ่อนคลายเมื่อได้สวมใส่

ทั้งยังยึดหลังให้ตรงและเสริมบุคลิกของท่านนอกจากการที่จะช่วยปรับสรีระแล้ว

ยังมีผลต่ออวัยวะภายในเป็นสำคัญชุดชั้นในที่ดีเมื่อสวมใส่ยังบรรเทาอาการปวดท้อง

กระดูกสันหลังไม่เคลื่อนผิดตำแหน่ง ไม่ปวดหลังไม่เกรนหาย ไช้นิสหาย ริดสีดวงหาย ดึงเนื้อตกกระหลุดหาย

แกหนาทองลาย ยกกนยกลมดูกลมไม่หย่อนยานของตลอดกระชับ หนาอกสวยได้รูป

เอวคอดเล็กอันเป็นสุขภาพและรูปร่างที่ดีที่ผู้หญิงทุกคนต้องการและใฝ่ฝัน

ท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 085-6108812

เรามีความยินดีที่จะให้คำปรึกษาคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ จากประสบการณ์ตรงของผู้ใส่ รวมทั้งตัวเอง ใส่แค่3 อาทิตย์ เห็นได้ชัดว่าขาเล็กลง หนาทองแบนราบ

สิ่งที่เรานำเสนอเป็นการเชิญชวนพิสูจน์ในคุณภาพเพื่อ บำบัด ,รักษา ,ปกป้อง ,ดูแล เพื่อให้คุณ
ได้มีสุขภาพที่ดี สดชื่นแจ่มใส

ชุดชั้นในช่วยกระชับรูปร่างให้ได้สัดส่วน เสริมสร้างบุคลิกที่ดี (พิเศษที่เห็นชัด
ขาจะเรียวสวย,ผิวพรรณนวลเนียน)

ช่วยดูแลและสร้างสรรค์สรีระให้คุณพึงพอใจ ตั้งแต่หน้าอกที่ได้รูปทรงจนถึงเรียวยาวที่เรียวยาวม สวมใส่
8ชม. เสมือนนอออกกำลังกาย 1 ชม.ช่วยยกหน้าอก และสร้างเนินอกเด่นชัด สวยงาม ช่วย
ยกสะโพกให้สูงขึ้นทำให้ขาดูเรียวยาวและด้วยประสิทธิภาพของผ้าทอเวอรเนท ตรงบริเวณท้อง ด้านข้างและเอว
จะช่วยทำให้บริเวณหน้าท้องเรียบช่วยให้สะโพกดูกลมกลึง ใต้อบสวยงาม บำบัด อากาศ เบาหวาน ความดัน
ปวดเมื่อยตามร่างกาย ช่วยปรับระบบการไหลเวียนของโลหิตให้ดีขึ้น ผลิตจากเส้นใย Silsuperior และ เส้นใย
Lycra 100%

ชุดนี้เข้ามาไทย ปี 15 พค.2544 ต่อมาวันที่ 24 กพ.46 ได้ใบรับรองจาก สคบ. เลขที่ 1155

เส้นใยไลคร่า และซิลสูพีเรีย
100%(ที่ใช้กับนักบินอวกาศในการปรับระบบเลือดนอโลกและช่วย **นวด**เหมือนนอออกกำลังกายจากการทำงานของ
อ็อกซิเจนไฟฟ้าที่เสเป็นชุดนาโนเทคโนโลยี)

ลิขสิทธิ์ของบริษัทโทเร ประเทศญี่ปุ่น คือ เส้นใย ไนลอนเกรดสูงที่มีความเงามันวาวแบบเนื้อไหม

ลิขสิทธิ์ของอินวิสตา (บริษัทดอปองด์เดิม) ประเทศสหรัฐอเมริกา
คือเส้นใยโพลียูรีเทนที่มีความคงทนและยืดหยุ่นเยี่ยมอายุการใช้งาน 3-5 ปี ผ่านการรับรองจาก
มหาวิทยาลัยโตเกียว และมหาวิทยาลัยโยชิยามะ จากประเทศญี่ปุ่น

นำเข้าโดย บริษัท ชัมมิต ควีน จำกัด

ถุงเท้า และ ถุงน่องกระชับสัดส่วน Bonvolant ลิลลี่ ฟูเก้ ช่วยให้เรียวยาวกระชับ
ดูสวยงามโครงสร้างได้รับการออกแบบอย่างประณีต ด้วยการไชระบบคอมพิวเตอร์วิเคราะห้สัดส่วนต่าง
ๆเพื่อให้ถุงน่องมีรูปทรงที่เหมาะสมกับทุกสัดส่วนของเรียวยาวคุณ ตั้งแต่ปลายเท้า จนถึงอุ้งเท้า น่องและขาอ่อน
ทุกส่วนกระชับพอดีด้วยวัสดุสแปนเด็กซ์ (Lycra) ที่มีคุณสมบัติดี

ถุงเท้าผลิตจาก สแปนเด็กซ์ (Lycra) ขนาดใหญ่พิเศษ ที่ไม่มีในประเทศไทย 570
ดีเนียร์สำหรับแบบแข็ง และ 310ดีเนียร์สำหรับแบบนุ่ม ถุงน่องวัสดุผลิตจาก สแปนเด็กซ์ (Lycra) 120 ดีเนียร์ /
ไนลอน 30ดีเนียร์ผลิตในประเทศ สหรัฐอเมริกา ช่วยปรับระบบการไหลเวียนของโลหิตให้ดีขึ้น **ไม่รัดร่างกาย**
แต่บรรเทาอาการปวดขา ปวดเข่า ตะคริว เกาท์ ทำให้อุ่น
สามารถลดอาการบวมของเท้าได้ช่วยให้เส้นเลือดหดเบาบางลง และหายได้

****คุณพ่อเป็นเกาท์ และความดันโลหิตสูง มีน้ำตาลปาก มีหน้าผาก และเป็นภาวะไตเสื่อม
พอใส่แล้วดีขึ้นมากๆเลยคะ เกาท์หายภาวะไตทำงานดีขึ้นกว่าเดิม ความดันปกติ
ทำให้คุณพ่อแจ่มใสผิวพรรณไม่เหี่ยวมากตามวัย สดชื่นกว่าเมื่อก่อนมาก ที่สำคัญคือ

ทำให้กินยาน้อยลง...หากท่านใดสนใจโทรมาคุยได้ที่ 085-6108812 หรือ 089-6654495

.....ก่อนจะปฏิเสธ..ควรรหาข้อมูลที่แท้จริงและประสบการณ์ตรงจากตนเอง...โปรดอย่าเชื่อคนอื่น..ทั้งๆที่ยังไม่รู้จริง...

school.obec.go.th/samoengpit/elea